
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจ าปี พ.ศ. 2567 
วันจันทร์ที่  23  กันยายน  พ.ศ. 2567  เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
********************************** 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

ผู้มาประชุม 

1. นายสมชาย  ทมตะขบ   ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

2. นายกว่าง  กาศกระโทก  รองประธานสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

3. นายธีระศักดิ์  โสดกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

4. นางสิริรัตน์  เจียกกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

5. นางวิมลรัตน์  ราษีงาม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

6. นายจ านงค์  แคลนกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

7. นายกัณหา  สร้อยกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

8. นายช านาญ  การมณี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

9. นางฉลิ้ม  มุขกระโทก   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

10. นายพิเชษฐ์  แพงกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

11. นายลี  กูบกระโทก   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

12. นายสุเวช  ณะวงวิเศษ  ปลัดเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม           
ผู้ไม่มาประชุม  

1. นายส ารวม   หมอกกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  ลาป่วย 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุนทร  หาญสูงเนิน           นายกเทศมนตรีต าบลท่าเยี่ยม 
2. นายจ้อย  โกนกระโทก   รองนายกเทศมนตรีต าบลท่าเยี่ยม 
3. นายนรินทร์  อินมณี            เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลท่าเยี่ยม 
4. นายไสว  พิงผักแว่น            ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลท่าเยี่ยม 
5. นางสาววรรณดา  กอยเมืองปัก  รองปลัดเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  
6. นางสาวศิริรัฐ  ล าขุนทด           ผู้อ านวยการกองคลัง  
7. นายสมประเสริฐ  ปลอดกระโทก ผู้อ านวยการกองช่าง 
8. นางสายชล   เพชรล้ า            นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ รักษาราชการแทน  

                                                              ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 9. นางเต็มดวง  แสงสุระ   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
 

/10. นางสาวโสรญา ... 
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10. นางสาวโสรญา  สุขบงกช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
11. นางสาวศศิธร  สุตลาวดี  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
12. นางสาววรวรรณ  ลอยครบุรี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
13. นายณัฐษกรณ์  นัยธาดา  บริษัท กรเจริญทรัพย์ จ ากัด 
14. นาสาววรรณรณัฐ นัยธาดา  บริษัท กรเจริญทรัพย์ จ ากัด 
 

    

- นายสุเวช  ณะวงวิเศษ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  เชิญผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุมและ
ด าเนินการนับองค์ประชุม (มา 11 คน/ลาป่วย 1 คน)  

- ประธานสภาเทศบาลฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
   

 

ระเบียบวาระท่ี 1      เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านร่วมพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ ราย

นายจ าลอง  ด่านกระโทก ราษฎร หมู่ที่ 3 ต าบลท่าเยี่ยม อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2567 เวลา 09.30 น. 
โดยประมาณ 

 
ระเบียบวาระท่ี  2      เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาเทศบาล 2.1  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 
     สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 

              เชิญเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
ได้รายงานผลการตรวจรายงานการประชุม ครับ 

 

นายจ านงค์  แคลนกระโทก กระผม นายจ านงค์  แคลนกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ในฐานะ 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ขอรายงาน 

     ผลการตรวจรายงานการประชุม ดังนี้ครับ 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

ตามท่ีประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้นัดประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 
พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา นั้น 

เมื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มาครบแล้วได้                 
เริ่มประชุมตามระเบียบวาระโดยเลขานุการสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
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ได้น ารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ ยม สมัยสามัญ สมัย ที่  3                
(ครั้งที่ 2) ประจ าปี 2567 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ส่งให้คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบทีละ
หน้าอย่างละเอียดแล้วเห็น ว่ารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี 2567 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ไม่มี
ข้อความที่ต้องแก้ไข  

จงึมีมติให้น าผลการประชุมเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล             
ท่าเยี่ยมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจ าปี 2567 ต่อไป 

(นายจ านงค์  แคลนกระโทก) 
        เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 

      เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 

ประธานสภาเทศบาล  ขอขอบคุณครับ  ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการ 
 ประชุมอีกครั้งให้ละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภา

หรือไม่ (ไม่มี) ถือว่าสภารับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2567  ครั้งนี้ครับ                                

ที่ประชุม รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งที่แล้ว 
- ญัตติ เรื่อง พิจารณาขอยกเลิกมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  (ครั้งที่ 2) ประจ าปี  2567  และขอความเห็นการ
ขอประทานบัตร ค าขอที่ 3/2565 ของบริษัท กรเจริญทรัพย์ จ ากัด 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญ นายกเทศมนตรี แถลงญัตติครับ 
 

นายกเทศมนตรี เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง พิจารณาขอยกเลิกมติที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 2)  ประจ าปี  2567  
และขอความเห็นการขอประทานบัตร ค าขอที่ 3/2565 ของบริษัท กรเจริญ
ทรัพย์ จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

               เรื่องเดิม 
 ตามที่ บริษัท กรเจริญทรัพย์ จ ากัด ได้ด าเนินการยื่นค าขอประทาน
บัตรต่อกลุ่มอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  

/ส านักงาน ... 
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ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา โดยอุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสีมา ได้จดทะเบียนเป็นค าขอประทานบัตรที่ 3/2565 ของ บริษัท 
กรเจริญทรัพย์ จ ากัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ต าบลท่าเยี่ยม อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา เป็นค าขอประทานบัตร ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหิน              
บะซอลต์เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยได้เชิญประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าว 
และประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านระยะไม่เกิน 500 เมตร จากเขตค าขอ 
ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านคลองมะเดื่อ หมู่ที่ 7 บ้านดอน
ไพล ต าบลท่าเยี่ยม และหมู่ที่ 11 บ้านดะแลง ต าบลทุ่งอรุณ อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา โดยได้จัดรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนที่ขอ
ประทานบัตรในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ ศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ต าบลท่าเยี่ยม อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
และได้ส่งรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนให้เทศบาล เมื่อวันที่ ๙ 
เมษายน 2567 นั้น 
 วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ได้น าเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี 2567  
เพ่ือขอความเห็นสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมว่าเห็นชอบกับค าขอประทาน
บัตรที่ 3/2565 หรือไม่ อย่างไร เพ่ือรายงานต่อส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดนครราชสีมาทราบต่อไป นั้น  มติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
เห็นชอบให้มีการเลื่อนพิจารณาการขอประทานบัตรค าขอที่ 3/2565 ของ
บริษัท กรเจริญทรัพย์ จ ากัด เป็นครั้งถัดไป เนื่องจาก ขาดความชัดเจน ว่ามี
ชุมชนใดบ้างในพ้ืนที่ขอประทานบัตร ระยะห่างไม่เกิน 500 เมตร  และขอให้
มีความชัดเจนของการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่
ด าเนินการและกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ  
    วันที่ 9 สิงหาคม 2567  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ได้น าเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2567 เพ่ือ
ขอความเห็นสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมว่าเห็นชอบกับค าขอประทานบัตรที่ 
3/2565 หรือไม่ อย่างไร เป็นครั้งที่  2  มติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลท่า
เยี่ยม เห็นชอบให้มีการเลื่อนพิจารณาการขอประทานบัตรค าขอที่ 3/2565 
ของบริษัท กรเจริญทรัพย์ จ ากัด เป็นครั้งถัดไป เนื่องจากสภาเทศบาลต าบล
ท่าเยี่ยมมีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ที่
อาจได้รับผลกระทบ  
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 วันที่ 26 สิงหาคม 2567  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ได้น าเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
2567  เพ่ือขอความเห็นสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ต่อค าขอประทานบัตรที่ 
3/2565 เป็นครั้งที่ 3  มติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมให้เทศบาล
ต าบลท่าเยี่ยม ท าหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

- ส านักงานที่ดิน สาขาโชคชัย  เกี่ยวกับการถือครองที่ดินของพ้ืนที่
ขอประทานบัตรเป็นเอกสิทธิ์อะไร เลขที่เท่าไร อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ดงอีจานใหญ่หรือไม่   
  - ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  ว่าพ้ืนที่ของประทาน
บัตรอยู่ในพ้ืนที่ สปก.หรือไม่ มีจุดเขตแดน ปักหลักหมุดถึงบริเวณใด  

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้ลงพ้ืนที่
ตรวจสอบว่า พื้นที่ขอประทานบัตรอยู่ใกล้แหล่งต้นน้ าหรือไม่ ส่งผลกระทบ
อย่างไร 
 - ผู้ว่าราชการจังหวัด  หากว่าพ้ืนที่ขอประทานบัตรมีเอกสารสิทธิ
เป็นโฉนด หรือ นส.3 ออกเอกสารสิทธิ ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร เนื่องจาก
พ้ืนที่ดังกล่าวอาจจะมีพ้ืนที่บางส่วนเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงอีจานใหญ่ 
 - ส านักนายกรัฐมนตรี  หากพ้ืนที่ขอประทานบัตรอยู่ในพ้ืนที่ป่า
สงวนแห่งชาติดงอีจานใหญ่ สามารถด าเนินการอนุญาตให้ประทานบัตรได้
หรือไม่ 

 

ข้อเท็จจริง     
 จากการตรวจสอบเอกสารข้อมูลของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสีมาและบริษัท กรเจริญทรัพย์ จ ากัด  พบว่า ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดได้จดทะเบียนเป็นค าขอประทานบัตรที่ 3/2565  เนื่องจากไม่ขัดต่อ
กฎหมายบนเนื้อที่ 116 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 2 
ต าบลท่าเยี่ยม อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เต็มทั้งแปลง  และชุมชนที่
มีระยะห่างจากแนวเขตค าขอ 500 เมตร ของค าขอประทานบัตรแปลงนี้ 
ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านคลองมะเดื่อ หมู่ที่ 7 บ้าน           
ดอนไพล ต าบลท่าเยี่ยม และ   หมู่ที่ 11 บ้านดะแลง ต าบลทุ่งอรุณ อ าเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา  ได้
ตรวจสอบกับหน่วยงานที่ต้องขออนุญาต ได้แก่ ส านักศิลปกรที่ 10 และ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมาแล้ว                 
ไม่ปรากฏโบราณสถานหรือโบราณวัตถุในพื้นที่ค าขอประทานบัตร  
 

/พ้ืนที่บาง ... 
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พ้ืนที่บางส่วนตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงอีจานใหญ่ (ป่าเศรษฐกิจ 
Zone E)  ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ พ้ืนที่ค าขอประทานบัตรแปลงนี้  
จ าแนกอยู่ในพื้นท่ีคุณภาพลุ่มน้ าชั้นที่ 4  อยู่ในพ้ืนที่เอกสารสิทธิ์ ของผู้อ่ืนซึ่ง
ยินยอมให้ขอทับได้ จ านวน 3 แปลง ซึ่งบริษัท กรเจริญทรัพย์ จ ากัด ได้ยื่น
ส าเนาเอกสารโฉนดที่ดินต่อเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม เพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 

                         ก. โฉนดที่ดินเลขที่ 63275 เลขที่ดิน 33 ของนางสาววรรณรณัฐ  
     นัยธาดา เนื้อที่ 118-1-41.1 ไร่ เนื้อท่ีส่วนทับ 116-0-54 ไร่ 
      ข. โฉนดที่ดินเลขที่ 63276 เลขที่ดิน 34 ของนางสาววรรณรณัฐ  
     นัยธาดา เนื้อที่ 0-2-55.9 ไร่ เนื้อท่ีส่วนทับ 0-2-52 ไร่ 
      ค. โฉนดที่ดินเลขที่ 63277 เลขที่ดิน 35 ของนางสาววรรณรณัฐ  
     นัยธาดา เนื้อที่ 0-0-9.2 ไร่ เนื้อท่ีส่วนทับ 0-0-9 ไร่ 

 ขอบเขตพ้ืนที่ที่จะท าเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง จะเว้นระยะ  
10 เมตร โดยรอบเขตพ้ืนที่ประทานบัตร และจัดท าร่องระบายน้ าบริเวณ
พ้ืนที่ท าเหมือง เพ่ือบังคับทิศทางการไหลของน้ าในช่วงฤดูฝน ให้ไหลไปตาม
ขอบบ่อเหมือง จากนั้นจะท าร่องน าน้ า ลงไปเก็บยังบ่อดักตะกอนที่อยู่ในเขต
ประทานบัตร และจะฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว โดยปลูก
ต้นไม้ตามขั้นบันไดและบริเวณที่ผ่านการท าเหมืองเสร็จแล้ว เพ่ือปรับสภาพ
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม เหมาะสม ต่อไป  
 การใช้แหล่งทรัพยากรและสาธารณูปโภคร่วมกับท้องถิ่น คาดว่าจะ
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคและสาธารณปการแต่อย่างใด  
ประทานบัตรแปลงนี้จะไม่ใช้น้ าร่วมกับชุมชน โดยจะขุดเจาะน้ าบาดาลใช้เอง 
และจะใช้น้ าจากบ่อดักตะกอนที่จะสร้างข้ึนภายในพ้ืนที่โครงการ 

      ทั้งนี้แนวทางรายละเอียดต่างๆ จะอยู่เล่มรายงานการประเมินผล 
กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งผู้ขอประทานบัตร จะต้องด าเนินการจัดท า
รายงานดังกล่าว เพ่ือขอความเห็นชอบต่อส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ต่อไป 

      จากข้อมูลดังกล่าว เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม จึงขอพิจารณายกเลิกมติ 
ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี 
2567  ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งที่แล้ว ญัตติ เรื่อง 
การพิจารณาขอความเห็นในการขอประทานบัตร ค าขอที่ 3/2565 ของ
บริษัท กรเจริญทรัพย์ จ ากัด ที่มีมติให้เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ท าหนังสือ
สอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 

/และขอความ ... 
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และขอความเห็นจากสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ว่ามีความเห็นต่อการยื่นค า
ขอประทานบัตรที่ 3/2565 ของบริษัท กรเจริญทรัพย์ จ ากัด หรือไม่ อย่างไร  
เพ่ือรายงานต่อส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ต่อไป   

      จึงขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมต่อไป  
 
นายกเทศมนตรี ขออนุญาตเพ่ิมเติมครับ 

ผมขอแก้ไขรายชื่อชุมชนในพ้ืนที่ขอประทานบัตร ค าขอที่ 3/2565 ที่ได้รับ
ผลกระทบ ดังนี้ครับ 

 ข้อความเดิม : 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านระยะไม่เกิน 500 เมตร จากเขต      

ค าขอ ประกอบไปด้วย 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านคลองมะเดื่อ, หมู่ 7 
บ้าน ดอนไพล และหมู่ที่ 11 บ้านดะแลง  

 ข้อความใหม่ : 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านระยะไม่เกิน 500 เมตร จากเขต       

ค าขอ ประกอบไปด้วย 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านคลองมะเดื่อ, หมู่ 8 
บ้าน ดอนไพล และหมู่ที่ 11 บ้านดะแลง  

 
ประธานสภาฯ ผมขอมติที่ประชุมเกี่ยวกับรายชื่อหมู่บ้านระยะไม่เกิน 500 เมตร จากเขต       

ค าขอในพ้ืนที่ขอประทานบัตร ค าขอที่ 3/2565   
ข้อความเดิม : 

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านระยะไม่เกิน 500 เมตร จากเขต      
ค าขอ ประกอบไปด้วย 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านคลองมะเดื่อ, หมู่ 7 
บ้าน ดอนไพล และหมู่ที่ 11 บ้านดะแลง  

 ข้อความใหม่ : 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านระยะไม่เกิน 500 เมตร จากเขต       

ค าขอ ประกอบไปด้วย 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านคลองมะเดื่อ, หมู่ 8 
บ้าน ดอนไพล และหมู่ที่ 11 บ้านดะแลง  

 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ     10    เสียง 

ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 
  งดออกเสียง   1   เสียง 
 
 

/ประธาน ... 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ (ไม่มี)  ผมจะขอมติยกเลิกมติที่
ประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 2) ประจ าปี  
2567  ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งที่แล้ว ญัตติ เรื่อง 
การพิจารณาขอความเห็นในการขอประทานบัตร ค าขอที่ 3/2565 ของ
บริษัท กรเจริญทรัพย์ จ ากัด  เกี่ยวกับการให้ส่งหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆ 
เนื่องจากสภาเทศบาลได้รับเอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และได้ตรวจสอบ
รายละเอียดความชัดเจนเกี่ยวกับพ้ืนที่แล้ว จึงขอมติให้ยกเลิกมติดังกล่าว
ครับ 

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ     10    เสียง 
ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 

  งดออกเสียง   1   เสียง 
 

ประธานสภาฯ มีท่านใด จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 

นายณัฐษกรณ์  นัยธาดา เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม 
บริษัท กรเจริญทรัพย์ จ ากัด ประชุมทุกท่านนะครับ 
  ผม นายณัฐษกรณ์  นัยธาดา บริษัท กรเจริญทรัพย์ จ ากัด  ขอน า

เรียนที่ประชุมเก่ียวกับเงินกองทุน ดังนี้ครับ 
  - เงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ด าเนินการ จ านวน 500,000 

บาท เพ่ือดูแลหมู่บ้านโดยรอบพื้นท่ีประทานบัตร ทางบริษัทยินดีดูแลทั้ง 16 
หมู่บ้าน โดยให้ผู้ใหญ่บ้านส่งเรื่องให้ทางคณะกรรมฯ พิจารณา เพ่ือจัดสรรให้
อย่างทั่วถึง เพ่ือดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับความเดือดร้อน 

  - เงินกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ จ านวน 200,000 บาท จะจัดสรรให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าเยี่ยม ทั้ง 3 แห่งให้
ด าเนินการกิจกรรมโครงการต่างๆ ต่อไป 

  ส าหรับประทานบัตรเลขที่ 3/2565 นี้จะด าเนินการจัดสรรให้หมู่ที่ 2 
บ้านคลองมะเดื่อ, หมู่ที่ 8 บ้านดอนไพล และหมู่ 11 บ้านดะแลง ที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรง ส าหรับหมู่ที่อ่ืนๆ จะพิจารณาจัดสรรให้ตามล าดับความ
เดือดร้อนเร่งด่วน  และยินดีดูแลช่วยเหลือทุกหมู่บ้านอย่างแน่นอนครับ 

 
 
 
 
 

/นายกเทศ ... 
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นายกเทศมนตรี ขอขอบคุณบริษัท กรเจริญทรัพย์ ครับที่ได้ให้ค ามั่นสัญญาว่าจะดูแลพี่น้อง
ประชาชนทั้ง 16 หมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบจาก
การท าเหมืองแร่ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่น่ายินดี ทางบริษัทสามารถบริหารจัดการ
กองทุนต่างๆเพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการฯ  โดย
ทางเทศบาลฯ จะเป็นเพียงผู้เฝ้าสังเกตการณ์ ห่วงใย เพื่อให้พี่น้องประชาชน
ทั้ง 16 หมู่บ้านได้รับประโยชน์สูงสุด 

 
ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกฯ แสดงความคิดเห็น หรือข้อกังวล และห่วงใย เกี่ยวกับ

การขอประทานบัตร ค าขอเลขท่ี 3/2565 ของบริษัท กรเจริญทรัพย์ จ ากัด 
เพ่ือเสนอความเห็นของสภาเทศบาลที่มีต่อกรณีดังกล่าว เพื่อแจ้งต่อ
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาต่อไปครับ  

 
มติที่ประชุม    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติ  เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

พ.ศ. 2567 เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไปตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี  พ.ศ. 2567 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญ นายกเทศมนตรี แถลงญัตติครับ 
 

นายกเทศมนตรี เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
 ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี พ.ศ. 2567  เพ่ือเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป  ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2567 รายละเอียดดังนี้ 

เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง บางรายการที่ตั้งไว้ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แต่รายการดังกล่าวยังมีความจ าเป็น
จะต้องด าเนินการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม   จึงอาศัยอ านาจตามความในข้อ 61 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2566 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ หมวดค่าที่ดิน
และสิ่ งปลูกสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เ พ่ือเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณถัดไป ดังรายการต่อไปนี้ 

 
/1. กันเงิน ... 
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1. กันเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณถัดไป กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ. 2567 หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

กองช่าง  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวด

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ  จ านวน 3 
โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนาย
เขียด หมู่ที่ 15 จ านวน  861,000 บาท 

2. โครงการขุดกั้นแนวเขตรอบที่สาธารณประโยชน์เพ่ือกั้นแนวเขตของ 
หมู่ที่ 11  จ านวน 271,000 บาท 

3. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 1  
จ านวน 155,000 บาท 

เป็นเงินทั้งสิ้น 1,287,000 บาท  
(หนึ่งล้านสองแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม สมัย

สามัญ สมัยที่  4 ประจ าปี 2567 เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ (ไม่มี)  ผมจะขอมติที่
ประชุมเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2567 เพ่ือ
เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี  พ.ศ. 2567 

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ     10    เสียง 
ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 

  งดออกเสียง   1   เสียง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ  หรือคณะผู้บริหารท่านใดมีเรื่องที่น าเสนอต่อที่ประชุมสภา
อีกหรือไม่ครับ 

 
 
 
 

/นายกฯ ... 
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นายกเทศมนตรี 1. เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 

ประกาศเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

ตามที่ นายกเทศมนตรีต าบลท่าเยี่ยม ได้เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อสภาเทศบาลต าบล
ท่าเยี่ยม และที่ประชุมสภาเทศบาลได้พิจารณาและมีมติที่ประชุมเห็นชอบให้
ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2568 เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 
26 สิงหาคม 2567 และนายอ าเภอโชคชัยปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา ได้พิจารณาเห็นชอบให้ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามหนังสืออ าเภอ    
โชคชัย ที่ นม 0023.16/3331 ลงวันที่ 5 กันยายน 2567 แล้วนั้น 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 62 วรรค 3 และ 63 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  14) พ.ศ. 2562 
นายกเทศมนตรีต าบลท่าเยี่ยม จึงลงนามและประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป 

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2567 

   นายสุนทร  หาญสูงเนิน 
    

ที่ประชุม    ทราบ 
 

นายกเทศมนตรี    2. การด าเนินงานโครงการก่อสร้างต่างๆ 
      - โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินสายนานางเขียว หมู่ที่ 1  

จ านวน 132,000 บาท 
      - โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กนานายโอ  

หมู่ที่ 5  จ านวน 148,000 บาท 
      - โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กนานายค า  

หมู่ที่ 5 จ านวน 148,000 บาท 
โครงการดังที่กล่าวข้างต้น เป็นโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ที่จัดท า

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่   
 

/แต่เนื่องจาก ... 
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แต่เนื่องจากตั้งงบประมาณต่ ากว่าความเป็นจริง จึงไม่สามารถด าเนินการได้ 
จึงขอให้กองช่างด าเนินการตรวจสอบรูปแบบรายการ วัสดุ และก าหนดราคา
ที่แน่นอนอีกครั้ง 

   - โครงการขุดขยายสระประปาโนนสะอาด หมู่ที่ 9 

 ขอให้กองช่างด าเนินการจัดท าโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้พ่ีน้องประชาชนโดยเร่งด่วน เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน เกิดน้ าท่วม
ขังหลายจุด 
 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาฯ  หรือคณะผู้บริหารท่านใดมีเรื่องที่น าเสนอต่อ ที่ประชุมสภา
อีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) 

 
 

นายลี  กูบประโทก ผม นายลี กูบกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล มีเรื่องน าเรียนดังนี้ 
สมาชิกสภาเทศบาล  1. ขอหินคลุกบริเวณถนนแถวนาตาแก้ว คลองมะเดื่อ เนื่องจากฝน

ตกท าให้น้ าท่วมขัง ถนนขาดช ารุดเสียหาย  
  2. โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1 ด าเนินการถึงข้ันตอนไหนครับ 
 
นายกเทศมนตรี    ผมขอน าเรียนชี้แจง ดังนี้ 

1. ถนนบริเวณนายตาแก้ว เมื่อฝนตกท าให้น้ าล้นคลองมะเดื่อ ส่งผล
ให้ถนนบริเวณนั้นช ารุดเสียหาย ผมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า บริเวณ
ดังกล่าว มีพี่น้องประชาชนท าท านบเพ่ือกักเก็บน้ าท านา และใส่ท่อขนาดเล็ก 
ท าให้เมื่อน้ าท่วมขังก็ระบายได้ช้า วิธีการแก้ไขคือ น าแมคโคเล็กไปขุดลอก
คลองขึ้นมาปิด และน าท านบดินออก เพ่ือให้น้ าระบายได้รวดเร็ว จึงขอน า
เรียนท่านสมาชิกเพ่ือแจ้งพ่ีน้องประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวครับ 

2. การขยายเขตไฟฟ้า ทางเทศบาลได้ตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
การไฟฟ้า จ านวน 3 ล้านบาท ครอบคลุม 20 ซอย ซึ่งในปี 2567 นี้ ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ 1 ล้านบาท ส าหรับหมู่ที่ 1 ได้แน่นอนครับ การไฟฟ้าได้ลง
พ้ืนที่ตรวจสอบเตรียมด าเนินการแล้ว รอการไฟฟ้ามาด าเนินการเบิกเงินจาก
เทศบาล คาดว่าจะด าเนินการประมาณเดือนตุลาคม 2567 ครับ 

  ส าหรับปี 2568 เทศบาลฯได้ตั้งงบไว้ 7 แสนบาท เพ่ือด าเนินการ
ขยายไฟฟ้าในหมู่อ่ืนๆต่อไป 

 
 
 
 
 

/แต่เนื่องจาก ... 
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นางวิมลรัตน์  ราษีงาม ดิฉันนางวิมลรัตน์  ราษีงาม สมาชิกสภาเทศบาล มีเรื่องน าเรียนดังนี้ 
สมาชิกสภาเทศบาล - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดป่ากรรมฐาน  

หมู่ที่ 9 ที่ก าหนดเป็นช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 งบประมาณตั้งไว้  2,100,000 
บาท  นั้น ดิฉันมีขอสังเกตว่าทั้ง 2 ช่วง ก าหนดความกว้างไว้ต่างกัน คือช่วงที่ 
1 กว้าง 4 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร ซึ่งช่วงที่ 2 ทางเทศบาลได้แนะน าให้
ดิฉันไปประสานพ่ีน้องประชาชนบริเวณนั้น เพื่อท าเอกสารยินยอมให้เทศบาล
ท าถนนได้ และส่งทางกองช่างเทศบาลแล้ว แต่ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2568 ยังระบุช่วงที่ 2 เป็น 3 เมตร จึงขอความชัดเจน
ค่ะ 

 

นายกเทศมนตรี    ผมขอน าเรียนชี้แจง ดังนี้ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดป่ากรรมฐาน  

หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 1) โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางสาคร จุดสิ้นสุด
โครงการบริเวณไร่นางด้วง กว้าง 4 เมตร ยาว 560 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนที่ด าเนินงานไม่น้อยกว่า 2,240 ตารางเมตร (ช่วงที่ 2) โดยมีจุดเริ่มต้น
บริเวณไร่นางด้วง จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไร่นายรวม กว้าง 3 เมตร ยาว 
400 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ด าเนินงานไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร 
พ้ืนที่ด าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 3,440 ตารางเมตร งบประมาณตั้งไว้  
2,100,000 บาท นั้น 

  กองช่างได้ด าเนินการลงพ้ืนที่ส ารวจแล้ว ชว่งที่ 2 ยังทีบางจุดกว้าง
ไม่ถึง 4 เมตร โดยเฉพาะจุดจากต้นสักถึงหน้าวัด เส้นที่ผ่านไปต าบลละลม
ใหม่ ที่วัดได้ 3 เมตร ตามหลักการท าถนนต้องก าหนดความกว้างถนนจาก
บริเวณท่ีแคบที่สุด นั้นคือ 3 เมตรครับ 

 
ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดมีเรื่องที่น าเสนอต่อที่ประชุมสภาอีกหรือไม่ครับ  
 
นายสุเวช  ณะวงวิเศษ เรียน ประธานสภา  รองประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 

และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
  ผม นายสุเวช  ณะวงวิเศษ ปลัดเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ในฐานะ

เลขานุการสภา ขอน าเรียนเสนอที่ประชุม ดังนี้ครับ 
    1. กรณโีครงการก่อสร้างที่ไม่สามารถด าเนินการได้  แนวทางแก้ไข

ปัญหา กองช่างจัดท าบันทึกขออนุมัติจ้างส่งงานพัสดุตามปกติ เพ่ือให้งาน
พัสดุด าเนินการตามกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างตามขั้นตอนที่ระเบียบฯ 
ก าหนด  

/เมื่อได้รับ ... 
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เมื่อได้รับทราบปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับการออกแบบและ
งบประมาณท่ีไม่สอดคล้องกัน หาผู้รับจ้างไม่ได้ก็ให้รายงานต่อ
นายกเทศมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการ 

โครงการดังกล่าวนั้น ด าเนินการใช้จ่ายเงินสะสม หากโครงการไม่
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนี้  ก็เป็นอันพับไปก่อน และตกเป็นเงิน
สะสม เมื่อทางกองช่างด าเนินการแก้ไขเอกสารหรือลงพื้นที่ส ารวจเรียบร้อย 
จึงน าเสนอท่ีประชุมสภาเทศบาลพิจารณาจัดท าโครงการใหม่ต่อไปครับ 

  2. การประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมครั้งนี้ ถือเป็นครั้งสุดท้าย
ในการด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมของผมครับ 
เนื่องจากผมจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2567 นี้ จึง 
ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วน
ราชการทุกท่าน ที่ให้ความกรุณา และร่วมมือในการด าเนินงานของกิจการ
สภาให้ราบรื่น เรียบร้อยเป็นไปได้ด้วยดีเสมอมา หากขาดตกบกพร่อง
ประการใด ไม่ว่าจะเป็นด้านเอกสาร ธุรการ การติดต่อประสานงาน ผมต้อง
ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ครับ 

 สภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมถือเป็นเวทีที่หยิบยกปัญหาพ่ีน้อง
ประชาชนมาพูดคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะ ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผล เพ่ือ
น าประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน ดังนั้น ขอให้สภาเทศบาลต าบลท่า
เยี่ยมเป็นที่พึ่งของพ่ีน้องประชาชนต่อไปครับ 

 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาฯ  หรือคณะผู้บริหารท่านใดมีเรื่องท่ีน าเสนอต่อ ที่ประชุมสภา

อีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่าน และขอปิดการประชุม
ครับ 

 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
 
   
 
         ลงชื่อ             ผู้จดรายงานการประชุม 
          (นายสุเวช  ณะวงวิเศษ) 
            เลขานุการสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 
 
 
 

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการตรวจรายงานประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

ต าบลท่าเยี่ยม เมื่อวันที่   25   เดือน   กันยายน  พ.ศ. 2567 
 

 
 

(นางฉลิ้ม  มุขกระโทก) 
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
 

              (นายกว่าง  กาศกระโทก)     (นายจ านงค์   แคลนกระโทก) 
        กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ             กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุมฯ 
  

 
สภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ  

สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2567 เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2568   
เมื่อวันที่   17   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2568 
 

 
                                                                          

                                          (นายสมชาย  ทมตะขบ) 
                                                          ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 

 


